

ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ทนายที่ดีที่สุดยึดหลักความถูกต้อง



ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ทนายที่ดีที่สุดยึดหลักความถูกต้อง

ทนายความผู้หญิงที่สามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับจากหัวหน้าของวงการกฎหมายอย่างทุกวันนี้ได้ ก็เพราะทุน Shell Centenary Scholarship ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบโอกาสทางการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายที่ University College of London ประเทศอังกฤษ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ การไปศึกษาต่อครั้งนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิด การมองโลก และการเติบโตในสายงานนักกฎหมายอย่างรวดเร็ว

ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ทนายความจากบริษัท ลอว์อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัทกฎหมายชั้นนำด้านภาษี เล่าถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตว่า ทำงานในสายกฎหมายหลากหลายด้านมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และชำนาญกฎหมายด้านภาษีอากรเป็นพิเศษ ซึ่งในประเทศไทยถือว่ายังมีนายเฉพาะทางด้านการวางแผนภาษีนี้ไม่กี่คน โดยหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าทำงานที่ Baker & McKenzie ซึ่งขณะนั้นถือเป็นสำนักงานกฎหมายรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานสักพักก็ได้รับทุน Shell Centenary Scholarship ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษีที่ University College London หรือ UCL และหลังจากที่เรียนจบจาก UCL ยังได้รับโอกาสให้ฝึกทำงานในสำนักงานกฎหมายชั้นนำในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษต่ออีกหนึ่งปี

ประสบการณ์มากมายจากการใช้ชีวิตนักเรียนและทำงานในต่างแดน และจากการทำงานเป็นที่มงานเดียวกันกับบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการทำงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ศาสตราจารย์พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ คุณธนะศักดิ์ จรรยาพูน และคุณรัชนี้ ประสงค์ประสิทธิ์ เป็นพี่ที่ทั้งสามคนที่ร่วมงานเป็นที่มเล็กเล็กด้วยกันมาตลอดกว่า 20 ปี จึงเป็นที่มงานที่แข็งแกร่ง ทุกคนมีความตั้งใจทำงานด้วยอุดมการณ์ที่ยึดหลักความถูกต้องและเต็มทีกับลูกความทุกราย จึงทำให้มีมุมมองการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ด้วยความจริงจังและจริงจังในการทำงาน ทำให้ลูกความบางคนกลายเป็นเพื่อนที่คบหากันมายาวนานถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี

“เคยมีคดีที่ทางสำนักงานช่วยลูกความฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบจนไม่เหลือหนทางต่อสู้อะไรเลย แต่ละวันที่ทำงานแล้วเจอเหตุการณ์หลากหลายที่เราเห็นแล้วรู้สึกท้อใจกับการเอาเปรียบ เรามานั่งคิดว่าทนายที่ช่วยอีกฝ่ายหนึ่งเค้าไม่รู้สิคะอะไรเลยหรือ

ดังนั้น สิ่งที่ยากเห็นในสังคมนักกฎหมายคือ การเป็นนายที่ดีจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง และไม่ช่วยคนเพื่อเอาเปรียบ ไม่ว่าจะช่วยลูกความเพื่อโก่งภาษีของรัฐหรือช่วยลูกความเพื่อเอาเปรียบคู่ค้า จะทำให้ทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน”

คุณปรารถน์ทิพย์ให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่า จุดสำคัญที่อยากฝากความหวังไว้กับนายความรุ่นใหม่ ๆ ในเรื่องการทำงานควรยึดหลักความถูกต้อง ไม่ใช่ทำงานเพื่อหวังแต่รายได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม หากทนายทุกคนยึดหลักการนี้ได้ ก็จะทำให้คนถูกเอาเปรียบน้อยลงและได้ร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่

#

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณณชนันท์ ศิริสุขีประดิษฐ์ (ใหม่) โทร 091 990 4556 อีเมลล์ nidchanan@notablebkk.com

คุณไอย์รัต สิทธิพูล (โน้ต) โทร 085 966 4156 อีเมลล์ aiyaras@notablebkk.com